

## LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN BỘI CHÂU TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12/1944 – 22/12/2023

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2023) chính là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta. Những chiến công oanh liệt mà Quân đội Nhân dân Việt Nam giành được là biểu tượng sáng ngời về sức mạnh vô địch của mối quan hệ đoàn kết quân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó cũng là bài học kinh nghiệm sâu sắc cần được phát huy trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nhân dịp này, sáng ngày 18/12/2023 trong tiết chào cờ và sinh hoạt chủ điểm dưới cờ Liên đội tiểu học Phan Bội Châu đã tổ chức hoạt động ngoại khóa nói chuyện truyền thống kỷ niệm 79 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Tới dự hoạt động của trường có bác Hoàng Văn Hòa là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam xã EaDrong cùng các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh trong toàn trường.

Chương trình hoạt động ngoại khóa được tổ chức với nhiều nội dung phong phú và ý nghĩa. Mở đầu buổi sinh hoạt ngoại khóa là các tiết mục văn nghệ chào mừng do các em học sinh trong đội văn nghệ của nhà trường thể hiện. Những lời ca, tiếng hát vang lên như lời tri ân, cảm ơn sâu sắc đến các chiến sĩ bộ đội cụ Hồ.



*Tiết mục văn nghệ chào mừng của các em học sinh*

Tiếp theo chương trình bác Hoàng Văn Hòa là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam xã EaDrong bác đã từng là một người lính tham gia chiến đấu để bảo vệ Tổ Quốc, ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với bài nói chuyện đầy tính thuyết phục, bác đã giúp cho các em học sinh hiểu thêm về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, các em như được sống lại trong những tháng ngày gian khổ mà hào hùng của dân tộc ta trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, giành được những thắng lợi vẻ vang cho dân tộc, đem lại độc lập tự do cho nước nhà. Từ đó mỗi học sinh đã được bồi dưỡng thêm lòng tự hào về truyền thống của cha anh, giáo dục cho các em lòng biết ơn đối với công lao của các thế hệ đi trước và ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.



*Bác Hoàng Văn Hòa là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam xã EaDrong nói chuyện về lịch sử ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12*

Thay mặt nhà trường cô Trần Thị Bạch Yến – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cũng đã gửi tặng bác Hội Cựu chiến binh bó hoa tươi thắm thay lời cảm ơn sâu sắc của nhà trường.



*Cô Trần Thị Bạch Yến đại diện nhà trường gửi tặng bó hoa đến bác Hội cựu chiến binh*

Sau phần giao lưu với các bác cựu chiến binh, Liên đội trường tiểu học Phan Bội Châu cùng Đoàn thanh niên tổ chức cho các em học sinh đến thăm hỏi động viên, tặng quà các chú bộ đội ở Đội sản xuất 12 - Công ty cà phê 15 – Quân khu 5 và thăm gia đình liệt sĩ đã có công với cách mạng bà Nguyễn Thị Tíu – Thôn Tân Phú, EaDrong, CưMgar, Đắk Lắk. Đây là dịp để tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc với thế hệ trẻ, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc và công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với nước.



*Thăm và tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Tiu và các chú bộ đội ở Công ty cà phê 15*

Cũng trong dịp này Liên đội tiểu học Phan Bội Châu cũng đã tổ chức đồng loạt lễ kết nạp đội viên cho Đội viên khối 3 ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đội. Các bạn đã cố gắng học tập thật tốt và tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của đội và nhà trường. Các chi đội đã tổ chức kết nạp đội viên mới cho 75 các bạn là học sinh lớp 3 vào tổ chức đội của nhà trường.



*Lễ kết nạp đội viên của các bạn học sinh lớp 3C*

Khăn quàng đỏ của Đội viên là một phần của lá cờ Tổ quốc, màu đỏ tượng trưng cho lý tưởng cách mạng. Đeo khăn quàng đỏ, đội viên Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tự hào về Tổ quốc, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Bác Hồ vĩ đại, về nhân dân Việt Nam anh hùng và nguyện phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi. Đội viên đeo khăn quàng đỏ khi đến trường, trong mọi sinh hoạt và hoạt động của Đội. Đứng vào hàng ngũ của đội màu khăn quàng mãi thắm vai em trong suốt hành trình thời niên thiếu.



*Các em vui mừng, phấn khởi khi được trở thành đội viên*

Qua các hoạt động chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam của trường Tiểu học Phan Bội Châu, các em học sinh ai cũng cảm nhận và biết ơn sự hi sinh thầm lặng của bao thế hệ cha ông đã ngã xuống để cho các em có nền độc lập tự do hôm nay. Các em tự hứa với lòng mình phải quyết tâm học tập tốt để trở thành con ngoan trò giỏi, lớn lên dựng xây đất nước Việt Nam giàu mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.